



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	แผนอัตรากำลังคน -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สป.สธ.ได้จัดทำแผนกระจายคนด้านสุขภาพ ระยะ 3 ปี (2560-2563) ในทุกระดับเรียบร้อยแล้ว เช่น ระดับรพช.ขึ้นไป จะดูตามภาระงาน รพ.สต.จะกระจายบุคลากรตามจำนวนประชากร แบ่งออกเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และจะกระจายกำลังในเดือน ส.ค.นี้ หากรพ.ใด เกลี่ยแล้วยังเกินจะมีการโยกย้าย เว้นแต่บางโรงอาจอยู่ระหว่างจัดทำแผนเพิ่มบริการ เพิ่มเตียง ก็จะยืดหยุ่นให้ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับคณะทำงานจากภาคส่วนต่างๆ วิเคราะห์ภาระงานในอนาคต ในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวทั้งประเทศระยะ 10 หรือ 20 ปี เบื้องต้นมองภาพรวมกำลังคนเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.รูปแบบที่กระทรวงรับเป็นหลัก 2.รูปแบบที่มีเอกชนเข้ามาร่วม 3.รูปแบบที่มีเอกชนและท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ เดือน ก.พ. 2561 โดยดูเรื่องภาระงานและประชาชน ทั้งเรื่องการรักษา การส่งเสริมป้องกันโรคในภาพรวม ซึ่งในอนาคตหากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น มาช่วยดูคนไข้ นอก ก็จะช่วยแบ่งเบาได้มาก
Thai PBS	พบสารกันบูดในขนมจีน -เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงผลทดสอบสารกันบูดตกค้างในขนมจีน โดยเก็บตัวอย่างเส้นขนมจีนจากที่เคยทดสอบเมื่อครั้งก่อน และเพิ่มเติมตัวอย่าง ทั้งหมด 17 ตัวอย่าง พบว่า ทุกยี่ห้อ มีการใส่สารกันบูด โดยขนมจีนจากโรงงานย่านตลาดคลองเตยและย่านตลาดพระประแดง พบปริมาณกรดเบนโซอิก เกินมาตรฐาน ถึง 1,114 - 1,274 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งตามกำหนดของ อย. ต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า แม้สารดังกล่าวจะช่วยยืดอายุของอาหาร ยับยั้ง หรือทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย และถูกจัดอยู่ในประเภทพิษปานกลาง ซึ่งร่างกายสามารถขับออกมาได้เอง แต่ก็เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ หากรับประทานเป็นประจำ อาจสะสมในร่างกาย ก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง และหากแพ้อาจถึงขั้นเสียชีวิต จึงแนะนำให้ผู้บริโภคให้เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และอ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อ
สยามรัฐ	ข่าวลือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีข่าวเจ้าหน้าที่รพ.เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดภาคกลางตอนบน ว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จากการสอบสวนโรคของหน่วยควบคุมโรคติดต่อ แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน และส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยหลักฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ผลตรวจน้ำเหลืองและการตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทั้งชนิด A และ B มีผลเป็นลบ แสดงว่าโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่สาเหตุการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ ช่วงครึ่งปีแรกมีรายงานผู้ป่วย 38,943 ราย เสียชีวิตเพียง 4 ราย โดยสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากโรคปอดบวม ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีหลักฐานสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีชีวิต หรือเดินทางออกนอกพื้นที่หรือต่างประเทศ จึงไม่มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกหรือโรคติดต่อไวรัสซิกาได้
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	โรคไข้เลือดออก -นพ.วรัญญู จ่านองประสาทร รอง นพ.สจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวกรณีเด็กหญิงวัย 10 ขวบ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อ.เมืองเชียงใหม่ เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกรายล่าสุด รวมมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้ว 3 ราย โดยรายแรกอยู่ในพื้นที่ อ.ฝาง เป็นชายอายุ 75 ปี รายที่ 2 อยู่ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า เป็นชาย อายุ 22 ปี และรายล่าสุด ด.ญ.วัย 10 ขวบ รวมทั้งยังมีเพื่อนร่วมชั้นและนักเรียนติดเชื้อไข้เลือดออกอีก 2 คน ซึ่งสจ.เชียงใหม่ได้ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ไปฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย ทั้งที่บ้านพักผู้เสียชีวิตในย่านตำบลป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ และโรงเรียน

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ สถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-9 ก.ค. 60 จ.เชียงใหม่เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขเขต 1 รองจาก จ.น่าน และ จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2561 ผ่านมา 7 เดือน มีผู้ป่วย 700 ราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ถือว่ารุนแรงกว่าทุกปีและมาเร็ว สสจ.เชียงใหม่ได้ใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักปฏิบัติแบบเดียวกันกับการระบาดของโรคไข้ซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ รณรงค์แก้ไขปัญหาไข้เลือดออกกับสาธารณสุขอำเภอ โดยในอ.สันกำแพง มีผู้ป่วย 24 ราย เป็นอันดับที่ 12 ของจังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว อินเดียมียุติเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย 21 ราย ในรัฐเกรละ ในช่วง 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา โดยรัฐเกรละกำลังประสบวิกฤตด้านสาธารณสุข เนื่องจากขาดแคลนยา และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์</p> <p>ส่วนที่กรุงเทพมหานครของเวียดนาม มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 1,200 คน ในช่วงวันที่ 10-17 กรกฎาคม และนับตั้งแต่ต้นปี มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 5,300 คน ในกรุงเทพมหานคร ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่มีการฉีดพ่นยาฆ่ายุงในพื้นที่มากกว่า 30 เขตของกรุงเทพมหานคร ที่พบการระบาดของไข้เลือดออก</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เพจ Drama-addict</p>	<p>เด็กหญิงป่วยโรคตุ่มพอง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง กล่าวถึงกรณีข่าว ดญ.จิรัชญา กมุทรัตน์ หรือน้องน้ำขิง วัย 3 ขวบ เศษ ป่วยเกิดตุ่มน้ำพองทั้งตัว เข้ารักษาที่รพ.ตรัง แต่แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ ว่า เด็กได้เข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันที่ 5 - 12 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยแพทย์ได้ให้การรักษาเต็มที่ เมื่อแผลตุ่มน้ำใสแห้งสนิทจึงให้กลับบ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างตัดชิ้นเนื้อไปตรวจวินิจฉัยโรคให้แน่ชัด แต่เบื้องต้นคาดว่า เป็นโรค chronic bullous disease of childhood (CBDC) หรือโรคผิวหนังเป็นตุ่มพองใสเนื่องจากแพ้ภูมิตัวเอง เป็นโรคที่ต้องรักษาด้วยกลุ่มยาสเตียรอยด์ ซึ่งแพทย์ได้ให้การรักษาดำเนินการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพอย่างเต็มที่ และแม่เด็กได้เดินทางเข้ามาขอโทษรพ.แล้ว ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ตรคดีกล่าวว่าเป็นโรคที่อาจจะมีอาการดีขึ้น อาการหายไป และอาจจะกลับมาเป็นได้อีก ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องใช้เวลานาน ยืนยันว่าจะให้การรักษาน้องอย่างเต็มที่</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>อนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย สธ.ตั้งเป้าภายในปี 2564 อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศลดลง 10% โรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อลดลง 50% รพ.ทั่วประเทศต้องพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม คัดแยกและจัดการขยะ 100%</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 ที่ผ่านมา มี อปท.ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และอบต. สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับเกียรติบัตร 146 แห่ง จาก 49 จังหวัด และในปี 2560 สามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์ประเมินฯ 293 แห่ง จาก 60 จังหวัด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>สร้างสุขภาพชุมชนยั่งยืน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและยั่งยืน จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องพัฒนาในหลายด้านและบูรณาการการทำงานจากทุกฝ่าย โดยสธ.มีเป้าหมาย 3 ด้านคือ 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันโรคภัยด้วยตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 2.ยกระดับรพ.และรพ.สต. ในการให้บริการด้านสุขภาพก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และ 3.ประเทศมีระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ขณะนี้ได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ลดความเหลื่อมล้ำด้วย Family care visit แบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยใช้นโยบายคลินิกหมอครอบครัวที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 10,000คน/1 ทีม ทำงานเชิงรุกภายใต้สโลแกน "ให้บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี"</p>
<p>มติชน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป.5 ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. และ สปสช.เขต 13 กทม. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการวัคซีนเอชพีวี ในนักเรียนชั้น ป.5 เขต กทม." เพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายการให้บริการวัคซีนเอชพีวี ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ประมาณ 33,962 คน ในพื้นที่กทม. ทุกสังกัด ได้เข้าถึงบริการรับวัคซีนเอชพีวี จำนวน 2 เข็ม โดยจะเปิดให้บริการเข็มแรกในเดือน ส.ค. นี้ ตั้งเป้าบริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ครอบคลุมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ทั่วประเทศราว 4 แสนคน จึงขอเชิญชวนครูและผู้ปกครองทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอนุญาตให้บุตรหลานที่เป็นเด็กหญิงชั้น ป.5 เข้ารับบริการวัคซีนเอชพีวี เพื่อลดผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ และโรคนี้หมดไปจากประเทศไทย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>ปัญหาสุขภาพจิตคนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการสำรวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตเมื่อปี 2556 พบคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาสุขภาพจิตประมาณ 7 ล้านคน ใน 5 กลุ่มโรคประกอบด้วย 1.กลุ่มโรคซึมเศร้า 2.กลุ่มที่มีภาวะจิตผิดปกติซึ่งเรียกว่าโรคจิตเภท 3.กลุ่มที่มีความวิตกกังวล 4.กลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด และ 5.กลุ่มที่มีปัญหาแทรกซ้อนจากสิ่งเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ปัญหาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจเมื่อปี 2551 แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คาดว่าปัญหาสุขภาพจิตจะมีมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์ ได้ให้ศูนย์สุขภาพจิต 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมมือกับเขตสุขภาพต่างๆ ใช้มาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เน้นการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ได้รับการดูแลส่งเสริมอย่างเหมาะสมครอบคลุมทุกกลุ่มวัย</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กรมสุขภาพจิตแนะรับน้องอย่างสร้างสรรค์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาการรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์ ทั้งการสร้างควมอับอาย หรือบางกิจกรรมปะปนเรื่องทางเพศ หรือใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและวาจา ว่า เป็นการลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ส่วนรุ่นพี่พึงตระหนักถึงความเข้มแข็งทางจิตใจของรุ่นน้องที่แตกต่างกัน เนื่องจากน้องอาจเกิดความเครียด ความกดดัน และความวิตกกังวลในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย</p> <p>ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและโฆษก สธ. กล่าวว่า สถาบันการศึกษาอาจต้องกลับไปทบทวนถึงค่านิยมและปรัชญาขององค์กร ในการผลิตหรือสร้างคนที่ต้องเห็นถึงคุณค่าในตนเอง เคารพตนเอง เห็นคุณค่าของผู้อื่น เคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น ระบบการรับน้องต้องสะท้อนถึงปรัชญาของสถานศึกษานั้น ควรปรับรูปแบบการรับน้องให้เป็นกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์ให้มากขึ้น</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>จัดฟันเองเสี่ยงติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า การซื้ออุปกรณ์เหล็กจัดฟันมาทำเองที่บ้าน มีโอกาสติดเชื้อในช่องปากสูง ลวดที่ใช้เสี่ยงต่อเชื้ออหิวาต์ ซึ่งเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายไปยังกล้ามเนื้อ เส้นเลือด ลู่อวัยวะอื่นในร่างกายและอาจเสียชีวิตได้ จึงขอให้เลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีทันตแพทย์ที่มีความรู้ อย่าใช้บริการคลินิกเถื่อนหรือหมอเถื่อน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เตือนภัยผลิตภัณฑ์ผิวขาว</p> <p>-เสนอบทความ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางกลุ่มที่ทำให้มีผิวขาวใสจะมีส่วนประกอบได้หลายอย่าง เช่น กลุ่มสารกันแดด สารที่ออกฤทธิ์กับเซลล์สร้างเม็ดสี สำหรับทางการแพทย์ สารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่ใช้เป็นยาจะมีส่วนประกอบของไฮโดรควิโนน กรดซาลิซิลิก เอเอชเอ สารบางตัวในกลุ่มที่เป็นโลหะหนัก เช่นปรอท จัดเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง แต่อาจพบได้ในผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่าน อย. เมื่อใช้เป็นเวลาต่อเนื่องนานๆ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในลักษณะของการแพ้ มีอาการคัน มีผื่นผิวหนังอักเสบ หรือเกิดการระคายเคืองได้ ซึ่งการเกิดพิษของปรอทต่อร่างกาย อาจเกิดแบบเฉียบพลัน โดยมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ปวดท้อง และปวดอักเสบ ในรายที่เป็นพิษเรื้อรังจะมีอาการทางไตและอาการทางระบบประสาท ดังนั้น ควรพิจารณาให้รอบคอบและเลือกที่มีความปลอดภัยและไม่แน่ใจ แนะนำให้หยุดใช้และพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน360 องศา</p>	<p>ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว สวช.กำหนดจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค.นี้ ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือ อย่างเข้มแข็งกับการพึ่งตนเองด้านวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน" โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมฯ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	สถานเสาวภาฉีดวัคซีนป้องกัน 9 โรค -เสนอข่าว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดโครงการ "Vaccines foe Teens" ชวนคนอายุ 9-26 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน 5 ชนิดในราคาพิเศษ ป้องกันได้ 9 โรค ทั้งไข้เลือดออก คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก เอชพีวี หัด หัดเยอรมัน คางทูม และอีสุกอีใส เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร. 0-2252-0161-4 ต่อ 125, 132 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธ.ค. 2560
มติชน เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	หุ่นยนต์ใช้ผสมยารักษาโรคมะเร็ง -เสนอข่าว รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เตรียมนำ HEALTH ROBOTICS มาใช้ผสมยาเคมีรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วยใน รพ.พุทธชินราช ลดความเสี่ยงการผสมยาผิดพลาด ลดปริมาณบุคลากรที่ใช้ผสมยา ถือเป็นหุ่นยนต์ตัวแรก ที่นำมาใช้ในประเทศไทย โดยจะเริ่มใช้หุ่นยนต์ในการผลิตยาในเดือน ส.ค.นี้
กรมประชาสัมพันธ์	วางพวงมาลารำลึกสมเด็จพระเจ้า -เสนอข่าว จ.ปัตตานี จ.สตูล จ.สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อที่มีปวงชนชาวไทย
ไทยโพสต์	มอบเครื่อง AED ให้ถ้อย. -เสนอข่าว บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) รมรงค์ให้ความรู้เรื่องการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ให้แก่บุคลากรของ อย. จำนวน 1,200 คน พร้อมส่งมอบและดำเนินการติดตั้งเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) จำนวน 3 เครื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับบุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในบริเวณสำนักงานฯ โดยรอบ
ไทยรัฐ	ศูนย์พักพิงสุนัข -เสนอข่าว อบจ.ขอนแก่นจัดประชุมหารือเกี่ยวกับสถานพักพิงสุนัข จ.ขอนแก่น ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น สคร.7 ขอนแก่น และผู้แทนปศุสัตว์ เนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดข้างเคียงยังพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อีกทั้งมีประชากรสุนัขจรจัดตามพื้นที่ต่าง ๆ เชื่อว่าหากมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขสำเร็จ จะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัด และลดความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าลงได้
เฟซบุ๊ก	ขอความช่วยเหลือเด็ก 6 เดือน -ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "อ้อม คนเต็ม" โพสต์ข้อความและรูปภาพขอความช่วยเหลือเด็ก 6 เดือน ชื่อ ชาลิษา บุญเกิด ตอนนี้อยู่ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดอาการของเด็ก แต่จากการตรวจสอบในช่องแสดงความคิดเห็น ทราบว่าเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เฟซบุ๊ก	เตือนแมลง Sand Fly ไม่เป็นความจริง -เฟซบุ๊ก "อ้อ มันเป็นอย่างนี้เอง by อ.เจษฎ์" กล่าวถึงข่าวเตือนภัยแมลง Sand Fly อ้างว่า "รพ.สวนดอก ออกคำเตือนมีแมลง sand fly คล้ายยุงนำโรค Leishmaniasis ระบาดที่เชียงใหม่ พบแล้วกว่า 20 ราย" ว่า ไม่เป็นความจริง เป็นเรื่องเก่าแต่กลับมาไลน์กันใหม่ ซึ่งทางรพ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่มีผู้ป่วยแม้แต่รายเดียว ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
เว็บไซต์ไทยรัฐ	ผ.พยาบาล รพ.หนองบัวลำภู ช่วยเด็กจมน้ำ -เสนอข่าว ที่ จ.หนองบัวลำภู มีเด็กชาย 9 ขวบ ลื่นตกฝายน้ำล้นหัวกระแทกจมน้ำ ชาวบ้านช่วยมขึ้นมา มีอาการหมดสติ มีผู้ช่วยพยาบาลรพ.หนองบัวลำภูผ่านมาเห็นเหตุการณ์ ได้เข้าช่วยปั๊มหัวใจจนฟื้น ก่อนนำตัวเด็กส่งรพ.หนองบัวลำภู ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch